

Số: 91 /BC-CDCT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2019

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2019

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Hoạt động sản xuất công nghiệp

Tháng 02 năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tính giảm 16,8% so với tháng trước chủ yếu do tháng 02 năm nay trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nên số ngày làm việc ít hơn tháng 01, nhưng tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2019, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 13,7% của cùng kỳ năm 2018 nhưng cao hơn nhiều mức tăng của cùng kỳ năm 2017, 2016 (cùng kỳ năm 2017 tăng 2,4%; cùng kỳ năm 2016 tăng 6,6%).

2. Hoạt động thương mại

2.1 Thị trường trong nước:

Hoạt động bán lẻ và kinh doanh dịch vụ tháng 2/2019 diễn ra sôi động trong những ngày đầu tháng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, do tháng 02 chỉ có 28 ngày với thời gian nghỉ Tết kéo dài nên doanh thu hoạt động thương mại dịch vụ trong nước giảm so với tháng trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2/2019 ước tính đạt 390,8 nghìn tỷ đồng, giảm 3% so với tháng trước và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 301,4 nghìn tỷ đồng, giảm 3,4% và tăng 12,5%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 44,8 nghìn tỷ đồng, giảm 1,3% và tăng 9,4%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 3,9 nghìn tỷ đồng, giảm 1,5% và tăng 17,1%; doanh thu dịch vụ khác đạt 40,7 nghìn tỷ đồng, giảm 2% và tăng 6,2%. Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 793,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,28% (cùng kỳ năm 2018 tăng 9,25%).

2.2 Thương mại quốc tế:

Theo ước tính, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 2/2019 đạt 30,1 tỷ USD, giảm mạnh 30,5% so với tháng trước nhưng vẫn tăng trưởng 5,9% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tăng 1,6% so với tháng 1/2018, ước đạt 14,6 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu tăng 10,4%, ước đạt 15,5 tỷ USD.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2019, hoạt động thương mại của Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ năm 2018, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 73,44 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 36,68 tỷ USD, tăng 5,9%; Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 36,76 tỷ USD, tăng 7,5%.

II. HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Trong tháng 02/2019, bên cạnh việc chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động công đoàn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh của đơn vị trên cơ sở Nghị quyết Chính phủ, chỉ đạo của TLĐLĐVN và của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, CĐCTVN còn thực hiện việc kiện toàn tổ chức, nghiên cứu, xây dựng các giải pháp chăm lo, bảo vệ quyền và nghĩa vụ cho đoàn viên công đoàn và người lao động trong giai đoạn sắp tới và các hoạt động thường xuyên khác. Một số kết quả về các lĩnh vực hoạt động cụ thể như sau:

1. Tham gia quản lý, xây dựng, kiểm tra giám sát thực hiện pháp luật, chính sách, tăng cường các hoạt động xã hội, giải quyết việc làm, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CNVCLĐ

1.1. Tham gia xây dựng, phổ biến chính sách; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động

Các cấp công đoàn trong Ngành đã tích cực tham gia với chuyên môn trong việc xây dựng và giám sát thang, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động theo đúng quy định của pháp luật; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể. Tháng 2/2019, CĐCTVN đã ban hành các văn bản nhằm đề nghị rà soát, kiểm tra TULĐTT, hướng dẫn tổ chức Hội nghị CB, CC,VC và Hội nghị người lao động năm 2019.

Tham gia góp ý kiến về Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ CĐ tham gia phòng ngừa, giải quyết tranh chấp LĐTT, ngừng việc tập thể, đình công giai đoạn 2019-2023; Đề án “Nâng cao năng lực ĐT và TLTT giai đoạn 2019-2023”.

Công đoàn Công Thương Việt Nam thường xuyên giám sát và kiểm tra tình hình việc làm, đời sống, thực hiện chế độ với NLĐ tại các đơn vị trực thuộc, nhất là những đơn vị khó khăn.

1.2. Công tác Bảo hộ lao động, An toàn vệ sinh lao động

CĐCTVN đã hướng dẫn đơn vị thực hiện công tác ATVSLĐ năm 2019 và triển khai thống kê mạng lưới ATVSV toàn Ngành.

Xây dựng và hướng dẫn đơn vị thực hiện kế hoạch tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 của CĐCTVN.

1.3. Phong trào thi đua yêu nước

Công đoàn Công Thương là đơn vị luôn hướng về cơ sở, lấy quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động làm tiêu chí cho mọi hoạt động, tổ chức các phong trào thi đua với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, thiết thực và hiệu quả.

Đoàn viên, CNVCLĐ toàn Ngành đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo, tiết kiệm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hằng năm. Đặc biệt, phong trào Lao động giỏi, tập trung ý tưởng, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm, lao động sáng tạo là một trong những nội dung thi đua

của các đơn vị trong ngành Công Thương, nhằm khơi dậy niềm say mê sáng tạo trong cán bộ, CNLĐ góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu tai nạn lao động, bảo vệ môi trường.

Tháng 02/2019, CĐCTVN đã xây dựng các kế hoạch: Phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn"; Chương trình thi đua năm 2019 "Chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập CĐVN(1929-2019).

1.4. Công tác xã hội từ thiện

Tết Kỷ Hợi - 2019, CĐCTVN đã có rất nhiều hoạt động nhằm mang lại một cái Tết ấm áp, nghĩa tình cho CNVC và NLĐ. Cụ thể, lãnh đạo và đại diện các Ban của CĐCTVN đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị, trao những suất quà Tết đến tận tay người lao động khó khăn, làm việc tăng ca trong dịp Tết trong và ngoài ngành với tổng số tiền là khoảng 1,1 tỷ đồng chưa tính quà hiện vật là 1.700 cuốn lịch được trao tặng.

Công đoàn Công Thương Việt Nam thường xuyên có công văn chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc phối hợp triển khai hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhất là về nhà ở; kêu gọi, vận động đơn vị trực thuộc ủng hộ hoạt động xã hội của Ngành năm 2019.

2. Công tác Tuyên truyền giáo dục

Trong tháng 02 năm 2019, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Xây dựng chương trình phối hợp với các đơn vị của Bộ Công thương triển khai Chương trình Giờ trái đất năm 2019 và chương trình Người Việt - Hàng Việt; xây dựng kế hoạch thực hiện Tháng Công nhân 2019 và các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn; Chuẩn bị triển khai Hội nghị tuyên truyền về tác động Hiệp định CP TPP tới hoạt động công đoàn.

Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội trong CNVCLĐ và báo cáo Tổng Liên đoàn hàng tháng theo quy định. Trong tháng 02/2019, CĐCTVN tăng cường tuyên truyền các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó, CĐCTVN cũng thường xuyên nắm bắt các văn bản chỉ đạo cũng như những quy định, nghị định mới về BHXH, BHYT, BHTN.. để phổ biến và hướng dẫn người lao động trong tình hình mới.

3. Công tác tổ chức, cán bộ, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn

3.1. Công tác tổ chức

Trong tháng 02/2019, CĐCTVN đã hoàn thiện báo cáo thống kê tổ chức và cơ cấu bộ máy, biên chế lao động gửi TLĐ và thực hiện hướng dẫn các CĐ cấp trên trực tiếp CS và CĐCS trực thuộc rà soát thay đổi con dấu theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động VN.

3.2. Công tác cán bộ

Tiếp tục thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2019, nhiệm kỳ 2018-2023 và công tác khai thác phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn; Giải quyết chế độ cho cán bộ theo quy định tại Nghị định 26/NĐ-CP của Chính phủ cũng như các nội dung về thực hiện các chế độ, chính sách về cán bộ, nâng lương, chuyển xếp lương, BHXH, BHYT, hưu trí đối với cán bộ công đoàn chuyên trách có liên quan.

Báo cáo TLĐ về kết quả lấy phiếu tín nhiệm chức danh Chủ tịch, Phó CT CĐCTVN; báo cáo kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2018.

3.3. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS

CĐCTVN tiếp tục cụ thể hóa Chương trình “Phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở và năng lực hoạt động của cán bộ công đoàn, trọng tâm là cán bộ công đoàn cơ sở” và chỉ tiêu phát triển đoàn viên theo Nghị quyết của Đại hội III CĐCTVN.

3.4. Công tác đào tạo

CĐCTVN đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2019. Đánh giá công tác thực hành giảng dạy theo chuyên đề tại cơ quan CĐCTVN để hoàn thiện bộ tài liệu tập huấn cho cán bộ công đoàn các cấp trong Ngành.

CĐCTVN thường xuyên hỗ trợ tập huấn, đào tạo cho cán bộ công đoàn các đơn vị trực thuộc khi đơn vị có nhu cầu.

4. Công tác Nữ công

Ban nữ công các cấp CĐCTVN tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch Nữ công 2019; phối hợp quay phóng sự tuyên dương cán bộ nữ công tiêu biểu năm 2019 theo chỉ đạo của TLĐ; nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi nấu ăn cấp ngành.

Hoàn thành việc nắm bắt tình hình và các văn bản quy định của Nhà nước, TLĐ: Về công tác gia đình và trẻ em, công tác dân số, số lượng đơn vị sinh con thứ 3. Tổng hợp các thỏa ước lao động tập thể của các đơn vị với những điều khoản có lợi cho lao động nữ. Tổng hợp những trường hợp nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, con CNVCLĐ vượt khó học giỏi.

Xây dựng chương trình, chuẩn bị cho việc tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác nữ công” kết hợp biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác nữ công nhân dịp kỷ niệm 90 năm TLCĐVN, 70 Thành lập BNC quần chúng và ngày quốc tế phụ nữ 8/3.

Hướng dẫn chỉ đạo hoạt động phong trào thi đua nữ CNVCLĐ ‘Giỏi việc nước, đảm việc nhà’, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”...

5. Công tác Tài chính

Tháng 2/2019, CĐCTVN đã ban hành văn bản đôn đốc các đơn vị thực hiện báo cáo Quyết toán năm 2018 và Dự toán năm 2019.

Tiếp tục hướng dẫn toàn thể các đơn vị trực thuộc về công tác tài chính năm 2019. Hướng dẫn khối Công đoàn trực thuộc cấp trên cơ sở, khu vực sản xuất kinh doanh về mở tài khoản, trích nộp tài chính tập trung qua tài khoản của CĐ Việt Nam. Trong tháng 02/2019, đã hướng dẫn 03 đơn vị thực hiện việc mở, kê khai, kích hoạt tài khoản lên hệ thống TLĐ và Ngân hàng.

Làm việc, trao đổi với Ban Tài chính Tổng Liên đoàn về các hoạt động kinh tế công đoàn.

Tăng cường công tác quản lý tài sản công đoàn, thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra.

6. Công tác Kiểm tra công đoàn

Hoàn thiện Dự thảo tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hoạt động UBKT công đoàn.

Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị tổ chức tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thực hiện quy trình giám sát trong tổ chức công đoàn theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của TLĐLĐVN.

Nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình để kịp thời giải quyết và tham gia giải quyết đơn khiếu nại tố cáo theo quy định; triển khai các hoạt động thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT công đoàn theo chỉ đạo của TLĐLĐVN.

7. Công tác Đối ngoại

Công đoàn Công Thương Việt Nam xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình công tác đối ngoại đã được Ban Bí thư TW Đảng, Tổng Liên đoàn duyệt năm 2019.

Chuẩn bị các điều kiện để tiếp xúc giao Hội đồng IndustriALL Singapore và CĐ Điện, Điện tử Singapore.

8. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện

Các hoạt động của CĐCTVN tiếp tục hướng về cơ sở đặc biệt là hoạt động thăm hỏi, động viên CNVCLĐ ngành Công Thương có hoàn cảnh khó khăn.

Thường trực Thường vụ CĐCTVN đã tiếp tục sâu sát chỉ đạo công đoàn các cấp triển khai chương trình nhiệm vụ, công tác Quý I năm 2019; thực hiện kế hoạch hoạt động công đoàn gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị trên cơ sở Nghị quyết Chính phủ, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Cán sự Bộ Công Thương.

III. TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG 03 NĂM 2019

Trong tháng 03/2019, CĐCTVN sẽ tập trung triển khai một số công tác trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động

Đẩy mạnh tham gia công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; Tổ chức tập huấn cho cán bộ CĐCS từ tổ trưởng trở lên nhằm nâng cao nhận thức, bổ sung kiến thức, kỹ năng đối thoại, kỹ năng thương lượng thỏa ước LĐTT...

Tiếp tục động viên CBCC, CNVCLĐ đóng góp xây dựng các quỹ xã hội bằng nhiều hình thức, đẩy mạnh các hoạt động xã hội và chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động.

2. Tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội III CĐCTVN, Nghị quyết Đại hội XII CĐVN.

Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội III CĐCTVN, Nghị quyết Đại hội XII CĐVN; Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động, công tác của cơ quan và tổ chức, trong đoàn viên, CNVCLĐ, tạo thành nề nếp, việc làm thường xuyên ở đơn vị.

3. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước

Tiếp tục tổ chức phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại của đất nước. Phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến từ những phong trào thi đua; nêu gương người tốt, việc tốt trong toàn Ngành.

4. Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 4a/NQ-TLĐLĐVN về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010 - 2020” và Kế hoạch đào tạo cán bộ công đoàn trong nhiệm kỳ III của CĐCTVN.

Thực hiện tốt công tác phân công, phân cấp quản lý cán bộ trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ công đoàn các cấp theo đúng quy định của Đảng và Tổng Liên đoàn.

5. Công tác Nữ công

Triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2019, đặc biệt là các chương trình trọng tâm công tác nữ công năm 2019. Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của ban nữ công công đoàn giai đoạn 2017-2022. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nữ công... Tham gia thực hiện chương trình công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2019 và Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020. Hướng dẫn thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3.

Tiếp tục xây dựng chương trình, thực hiện các công tác chuẩn bị về Hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác nữ công” kết hợp biểu dương tập thể,

cá nhân tiêu biểu trong công tác nữ công nhân cụ thể: số lượng, tiêu chuẩn và hình thức tổ chức biểu dương tập thể, cá nhân ...

6. Công tác kiểm tra và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra

Nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của ban chấp hành, sự chỉ đạo của ban thường vụ công đoàn các cấp đối với tổ chức và hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn. Chủ động xây dựng chương trình kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật cán bộ và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kịp thời giải quyết và tham gia giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và quy định của TLĐLĐVN.

7. Công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn

Xây dựng Dự toán tài chính năm 2019. Đôn đốc các đơn vị quyết toán, tiếp tục thực hiện việc trích nộp bổ sung kinh phí công đoàn còn thiếu của năm 2018 và đoàn phí công đoàn năm 2019. Hướng dẫn các đơn vị mở tài khoản, trích nộp tài chính tập trung qua tài khoản của CĐ Việt Nam.

Tiếp tục hướng dẫn, phổ biến các quy định mới về công tác tài chính của TLĐLĐVN. Tăng cường công tác quản lý tài sản công đoàn, hướng dẫn, kiểm tra, coi trọng kỷ cương, kỷ luật trong việc quản lý, sử dụng tài sản, xử lý kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn trong Công đoàn Ngành.

8. Công tác Đối ngoại

Tiếp xúc giao Hội đồng IndustriALL Singapore và CĐ Điện, Điện tử Singapore. Liên hệ với các đối tác về việc tổ chức các đoàn, các lớp tập huấn về các chuyên đề theo kế hoạch được duyệt.

9. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện

Bám sát thực tiễn cơ sở, chỉ đạo các cấp CĐCTVN triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3. Tiếp tục chỉ đạo triển khai tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ, các hội nghị, hội thảo, tập huấn, phổ biến thông tin về chuyên đề tổ chức, nữ công, CPTPP, Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc; Xây dựng chương trình làm việc với các CĐ cấp trên cơ sở; Góp ý đối với các chỉ tiêu năm 2019 do TLĐ giao cho CĐCTVN. Chỉ đạo việc thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và các công tác thường xuyên khác. *SK*

Nơi nhận:

- TLĐLĐVN (để báo cáo);
- Lãnh đạo, các ban CĐCTVN;
- VPPN;
- Website CĐCTVN;
- Lưu: VP. *SK*

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Vũ Trương Sơn